

*hừa Thiên Huế, ngày tháng 9 năm 2023*

## **BÁO CÁO**

### **Tổng hợp các ý kiến góp ý Dự thảo Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (khóa XII) trình Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam**

Căn cứ Hướng dẫn số 89/HD-TLĐ ngày 13/7/2023 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam về hướng dẫn thảo luận và tổng hợp ý kiến góp ý vào Dự thảo Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam (khóa XII) trình Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch số 224/KH-LĐLĐ ngày 03/8/2023 triển khai góp ý Dự thảo Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam (khóa XII) trình Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam trong các cấp công đoàn trực thuộc. Qua quá trình tổ chức thực hiện, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Thừa Thiên Huế khóa XIV tổng hợp các ý kiến tham gia, góp ý, sửa đổi, bổ sung một số nội dung trọng tâm của **Dự thảo Báo cáo, cụ thể như sau:**

#### **I. VỀ BỐ CỤC CỦA BÁO CÁO**

1. Hầu hết các ý kiến thống nhất với bố cục dự thảo Báo cáo và cho rằng, báo cáo có sự đổi mới về bố cục, thể hiện được quan điểm tư duy mới, có tính khoa học: Có đánh giá tổng quát kết quả hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ qua; xác định các mục tiêu, nhiệm vụ tổng quát nhiệm kỳ 2023 - 2028; tập trung phân tích tình hình thực hiện thời gian qua, kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, từ đó đề ra phương hướng nhiệm vụ, giải pháp cụ thể tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ 2023 - 2028 theo từng nhóm vấn đề trong chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn.

2. Một số ý kiến đề nghị báo cáo nên chia làm hai phần:

- Phần I. Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2018-2023.

- Phần II. Mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023- 2028.

#### **II. VỀ NỘI DUNG CỦA DỰ THẢO BÁO CÁO**

##### **1. Về chủ đề báo cáo**

Hầu hết các ý kiến đều thống nhất với Chủ đề Đại hội:

“Đổi mới tổ chức và hoạt động, xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện; Tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; Tham gia xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc”

Chủ đề báo cáo đã đảm bảo được các thành tố, đáp ứng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “*Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới*”.

## **2. Về đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam**

- Hầu hết các ý kiến nhất trí với đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

- Một số ý kiến tham gia tập trung vào các nội dung:

+ **Về Mục 1.2, phần I: Hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động được chú trọng, có bước phát triển mới.** Đề nghị Báo cáo cần làm rõ hơn việc tổ chức công đoàn tham gia công tác an sinh xã hội, công tác xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.

+ **Về Mục 1.4 phần I: Công tác tuyên truyền, vận động giáo dục tiếp tục được đổi mới; góp phần nâng cao nhận thức và lòng tin của đoàn viên, người lao động.** Cần đánh giá bổ sung việc quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch hành động của các cấp công đoàn về việc thực hiện Nghị quyết số 02- NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “*Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới*”.

+ **Về Mục 1.5 phần I: Công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị được tập trung thực hiện.** Đề nghị Báo cáo cần đánh giá và làm rõ những giải pháp, cách làm mới hiệu quả trong việc phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước; những mô hình hay, cách làm sáng tạo trong công tác tham gia xây dựng và phát triển tổ chức Đảng, phát triển đảng viên tại các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

## **3. Về mục tiêu:**

Hầu hết các ý kiến nhất trí với mục tiêu Đại hội:

“Nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn, tập trung thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, đáp ứng kịp thời yêu cầu của tình hình mới, trọng tâm là đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Hoàn thiện mô hình tổ chức, thu hút, tập hợp đông đảo người lao động gia nhập công đoàn; xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có trí tuệ, bản lĩnh, tâm huyết, trách nhiệm, uy tín và phương pháp công tác tốt. Đổi mới, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động của đoàn viên, người lao động; xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Đến cuối nhiệm kỳ, hướng đến kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, khẳng định Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, là chỗ dựa tin cậy của người lao động, là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng, Nhà nước ta”.

Mục tiêu của đại hội đã đảm bảo được các thành tố, đáp ứng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” và triển khai đầy đủ các thành tố của chủ đề báo cáo.

#### **4. Về chỉ tiêu phấn đấu**

Nhiều ý kiến cơ bản thống nhất đối với hệ thống chỉ tiêu phấn đấu và tham gia ý kiến cụ thể đối với các chỉ tiêu như sau:

##### **4.1. Về chỉ tiêu hàng năm:**

- Đối với chỉ tiêu: 85% - 90% đoàn viên, người lao động được tuyên truyền, phổ biến, học tập, quán triệt chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến lao động và công đoàn;

Hầu hết ý kiến đề nghị tăng lên: **Ít nhất 90% trở lên** đoàn viên, người lao động được tuyên truyền, phổ biến, học tập, quán triệt chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến lao động và công đoàn.

- Đối với chỉ tiêu: Ít nhất 75% công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước tham gia với người sử dụng lao động ban hành, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Đa số ý kiến nhất trí với chỉ tiêu này. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng chỉ tiêu này hơi cao, nên đề ít nhất **70%** doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước tham gia với người sử dụng lao động ban hành, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Vì trong nhiệm kỳ 2018-2023, mới chỉ có 64,93% doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước tổ chức hội nghị người lao động và các hình thức dân chủ khác theo quy định của pháp luật; 67,96% doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước có tổ chức công đoàn tổ chức đối thoại tại nơi làm việc.

- Đối với chỉ tiêu: Ít nhất 80% công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ; ít nhất 80% công đoàn cơ sở khu vực nhà nước và 55% công đoàn cơ sở ngoài khu vực nhà nước xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Nhiều ý kiến đề nghị điều chỉnh thành: Ít nhất 90% công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ; ít nhất 85% công đoàn cơ sở khu vực nhà nước và 60% công đoàn cơ sở ngoài khu vực nhà nước xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Vì trong nhiệm kỳ 2018-2023, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở cả nước xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ đã đạt tỷ lệ từ 94% đến 98%". Số công đoàn cơ sở khu vực nhà nước hiện nay còn không nhiều, về cơ bản đều hoạt động tốt.

- Đối với chỉ tiêu: Ít nhất 80% Công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước có đủ điều kiện thành lập Ban nữ công quần chúng theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Nhiều ý kiến đề nghị sửa chỉ tiêu này ít nhất 85%. Vì việc thành lập Ban Nữ công quần chúng do Ban Chấp hành công đoàn cơ sở thành lập và khi đã thành lập

được công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước thì việc thành lập Ban nữ công quần chúng tại Công đoàn cơ sở doanh nghiệp rất thuận lợi.

#### **4.2. Về chỉ tiêu đến hết nhiệm kỳ:**

- Đối với chỉ tiêu: Ít nhất 75% vụ việc đoàn viên có nhu cầu giải quyết tranh chấp lao động được công đoàn tham gia hỗ trợ.

Đa số ý kiến nhất trí với chỉ tiêu này. Tuy nhiên, có ý kiến đề xuất tăng lên thành ít nhất 90% để thể hiện rõ nhất chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, NLD.

#### **5. Về các khâu đột phá**

- Đa số ý kiến nhất trí với 03 khâu đột phá. Tuy nhiên, có một số ý kiến đề nghị điều chỉnh như sau:

+Đối với khâu đột phá thứ 2: “Xây dựng đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là chủ tịch công đoàn tại các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước” **đề nghị** mở rộng nội hàm của khâu đột phá này thành cán bộ công đoàn nói chung, bởi sự chỉ đạo, hướng dẫn khoa học, trách nhiệm của cán bộ công đoàn từ cấp trên trực tiếp cơ sở cũng tác động rất lớn tới chất lượng hoạt động công đoàn nói chung và tại công đoàn cơ sở nói riêng. Đề nghị sửa khâu đột phá thứ 2 thành **“Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở”**.

+Đối với khâu đột phá thứ 3: Một số ý kiến đề nghị điều chỉnh Khâu đột phá thứ 3: “Chuyển đổi số toàn diện trong hoạt động công đoàn, ưu tiên lĩnh vực quản lý đoàn viên và tài chính” thành **“Chuyển đổi số toàn diện trong hoạt động Công đoàn, ưu tiên lĩnh vực quản lý đoàn viên, tài chính và truyền thông”**.

#### **6. Về nhiệm vụ, giải pháp**

Hầu hết các ý kiến thống nhất đối với các nhiệm vụ, giải pháp của Dự thảo Báo cáo chính trị.

### **III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT**

1. Và đề nghị bổ sung vào dự thảo báo cáo, trước phần I: Đánh giá về tình hình số lượng, chất lượng đoàn viên, công nhân lao động, tình hình việc làm, tiền lương, thu nhập, tình hình tư tưởng của đoàn viên, công nhân lao động.

2. Ngoài 3 đột phá trong dự thảo báo cáo đã nêu, đề nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam nghiên cứu bổ sung các chương trình nhiệm kỳ, hoặc đề án lớn dự kiến sẽ tổ chức triển khai thực hiện trong nhiệm kỳ 2023- 2028.

3. Đối với chỉ tiêu: “Hàng năm bình quân mỗi công đoàn cơ sở giới thiệu ít nhất 01 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp”. Đề nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam có giải pháp đảm bảo sự vào cuộc của hệ thống chính trị các cấp, của các cơ quan, đơn vị trong thực hiện chỉ tiêu này.

4. Đề nghị TLD nghiên cứu bổ sung phụ lục thực hiện kết quả thực hiện chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam và phân tích rõ các chỉ tiêu chưa đạt, nguyên nhân để có giải pháp hiệu quả hơn trong nhiệm kỳ tới.

Trên đây là báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp của Công đoàn tỉnh Thừa Thiên Huế vào Dự thảo Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII trình Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

**BAN CHẤP HÀNH LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH THỪA THIÊN HUẾ  
KHÓA XIV, NHIỆM KỲ 2018-2023**